



# TỔNG HỘI CẢNH SÁT QUỐC GIA VNCH

Federation of South Vietnam Police Associations

9565 Mc FADDEN Ave WESTMINSTER CA 92683

Tel : (714)642.3553 & (714)230.9602

E.mail : anquantran@socal.rr.com & nguutphan7592@yahoo.com

-- o0o --

Số .112/ TH.CSQG

## **THÔNG BÁO** **ĐẠI HỘI TỔNG HỘI CẢNH SÁT QUỐC GIA KỶ IX**

**Kính gửi :** - Quý Niên Trưởng thuộc Hội Đồng Cố Vấn  
- Quý Liên Hội Trưởng (Liên Hội CSQG Âu Châu), các Hội Trưởng CSQG địa phương và Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan HV.CSQG Bắc California thuộc Hội Đồng Quản Trị Tổng Hội.

Thưa quý Niên Trưởng và quý Chiến Hữu,

Nhiệm kỳ của HDQT và HĐCH-TH/CSQG-VNCH đã mãn vào cuối tháng 5 năm 2021. Vì tình hình đại dịch Covid-19 nên đại hội Tổng Hội kỷ IX phải dời lại đến năm 2022 (theo Thư Xuân số 107 ngày 04 tháng 2 của Tổng Hội)

Hiện nay hoạt động của Tổng Hội CSQG cũng như hầu hết các hội đoàn khác đã bị hạn chế rất nhiều, một phần do dịch bệnh, một phần cũng do tình trạng chia rẽ trong chính trường cũng như sự giảm thiểu nhân số do quy luật thời gian. Vì vậy Đại Hội IX sắp tới cần được chuẩn bị chu đáo để Tổng Hội CSQG trong nhiệm kỳ mới được dễ dàng hoạt động tùy theo mọi tình huống có thể xảy ra ở bất cứ đơn vị nào.

Sau khi tham khảo ý kiến của các Niên Trưởng và Hội Trưởng các Hội CSQG Nam và Bắc California, Hội Đồng Quản Trị Tổng Hội xin thông báo:

1- Ủy nhiệm Hội Ái Hữu Lực Lượng CSQG Bắc California tổ chức Đại Hội Tổng Hội CSQG kỷ IX tại San Jose vào ngày 27 và 28 tháng 5 năm 2022.

2- Đề cử Chiến Hữu Nguyễn Tấn Lực Hội Trưởng Hội Ái Hữu LL.CSQG Bắc Cali nhận lãnh trách nhiệm Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội TH/CSQG Kỷ IX.

3- Đưa ra Đại Hội thảo luận và biểu quyết bản tu chính Nội Quy để công nhận tư cách hội viên chính thức của người phối ngẫu của các chiến hữu cũng như các hậu duệ, đã từng đóng góp vào các sinh hoạt của Liên Hội cũng như của các Hội, để có thể đảm nhiệm những chức vụ quản trị và liên kết các Đơn Vị tại địa phương .

4- Cũng trong Đại Hội này, đề nghị chấp thuận quý Chiến Hữu Đại Diện các Khóa của Học Viện CSQG trở thành Ủy Viên Hội Đồng Quản Trị Tổng Hội CSQG.

5- Thiết lập chức vụ Tổng Hội Phó Đặc Trách Hậu Duệ để vận động, kết hợp và phát triển lực lượng hậu duệ.

Rất mong quý Niên Trưởng và quý Chiến Hữu cố gắng sắp xếp để về dự Đại Hội đồng dù hầu góp công phát triển Tổng Hội CSQG trong tương lai.

Trân trọng kính chào quý Niên Trưởng và quý Chiến Hữu.

Westminster, ngày 07 tháng 10 năm 2021

TM.Hội Đồng Quản Trị TH/CSQG-VNCH

CHỦ TỊCH

TRẦN QUAN AN.